



ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 24 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22099

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 44.43 Ad Value: 71,088

PRValue (x3): 213,264

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: ขึ้นเงินเดือน ปปง.



ขึ้นเงินเดือน ปปง.

ปัญหาอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกหลวงชาวบ้านลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมเปิดสายด่วน 1710 ให้ผู้เสียหายโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ

ศูนย์ดังกล่าวเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.60 เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติงานระหว่าง ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ 36 แห่ง สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั้ง 5 ค่าย

หากใครถูกแก๊งมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหลอกหลวงให้โอนเงิน สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1710 เมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแล้วจะประสานข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อ **ระงับยับยั้งการโอนเงิน**ไว้ชั่วคราวและตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ ขณะเดียวกันจะประสานไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรหาผู้เสียหายเป็นการโทรศัพท์ที่มาจากต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VOIP) หรือไม่ ถ้าพบว่าเป็นการกระทำของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จะประสานตำรวจหรือดีเอสไอดำเนินคดี ส่วน ปปง.ก็จะใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปัจจุบัน ปปง. ได้ยับยั้งความเสียหายไปเกือบ 40 ล้านบาท ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ 93 คน

ในความรู้สึกของผู้เสียหาย สิ่งที่ต้องการเป็นอันดับแรกไม่ใช่ **การจับกุมคนร้าย** มาดำเนินคดี แต่เป็น **การติดตามเงิน** ที่ถูกหลอกหลวงไปกลับคืนมา ฉะนั้นการอายัดบัญชียึดเงินมาคืนผู้เสียหายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากเปิดศูนย์แล้ว การติดตามเงินกลับมาก็นผู้เสียหายใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนเพราะแค่พิสูจน์ได้ว่าเงินของผู้เสียหายโอนไปเข้าบัญชีแก๊งมิจฉาชีพจริง

ก็เอามาคืนให้ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้การดำเนินคดีอาญาสิ้นสุด

ปัจจุบันนักโทษมีล้นคุก คนร้ายไม่กลัวติดคุก พอพ้นโทษออกมาก็ได้ใช้เงินที่หามาจากการกระทำความผิด แต่ถ้าเงินจากการกระทำความผิดถูกยึดหมด คนร้ายก็ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกระทำความผิด อาชญากรรมก็จะลดลง

ภารกิจของ ปปง. จึงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ช่วยตีดวงจรและทำลายแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม

มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินไม่เพียงเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพ แต่ยังมีผลครอบคลุมกว้างไกล ในการดำเนินคดีผู้กระทำความผิด ตำรวจทำสำนวนอัยการสั่งฟ้อง ศาลพิพากษาผลแห่งคดีจะเกิดเฉพาะตัวผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานชัดเจน ขณะที่มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเจ้าหน้าที่ ปปง.สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งแผน เงินผ่านไปที่ใครตรงไหนก็อายัดได้หมด

อีกไม่นาน ปปง.จะนำโมเดลของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปใช้กับ **คดีทั้ง 25 มูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน** จะทำให้การก่ออาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะมิจฉาชีพแก๊งใหญ่ อาชญากรรมข้ามชาติ หรือการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง

เนื่องงานของ ปปง.จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่ **กำลังพล และ เงินเดือนค่าตอบแทน** กลับมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ปปง.ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับบุคลากรหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม

ไม่ต้องเทียบกับศาล อัยการ ที่เงินเดือนสูงมากแล้ว เอาแค่ตำรวจก็ได้ค่าตอบแทนมากกว่า ปปง. หรือแม้กระทั่ง ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท. ยังมีค่าตอบแทนสูงกว่า ทั้งๆที่รับผิดชอบเฉพาะคดีทุจริตเพียงมูลฐานเดียว

ปปง.เป็นหน่วยงานกึ่งอิสระ มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลอยู่แล้ว แต่กองทัพเดินด้วยท้อง ถ้าไพร่พลไม่อิ่มก็เกิดจุดอ่อน **บางคดีหากอายัดเงินเข้าไปแค่ชั่วโมเมนต์เดียว คนร้ายก็ยกย้ายเงินหนีไปแล้ว**

ในเมื่อรัฐบาลกำลังทำเรื่องขึ้นเงินเดือนให้ศาล อัยการ และองค์กรอิสระ ผมก็อยากให้เหลียวแลเงินเดือน ปปง.ด้วย อย่าให้ฝนตกไม่ทั่วฟ้า.

ลมกรด